



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: โอกาสและความท้าทายส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย	แนวหน้า
2. 'ธนดล'ปูดปากช่องรุกสปก.4หมื่นไร่ ผู้มีอิทธิพลซื้ออื้อ-18ก.พ.นัดลงพื้นที่	มติชน
3. นายกปลื้มไทยพัฒนายั่งยืน คว่าอันดับ1อาเซียน6ปีซ้อน	มติชน
4. มีอบชวานาหลายจังหวัดบุกทวงคำตอบ ประกันราคา-เยียวยา/ชูปิดถนนสาย...	แนวหน้า
5. คอลัมน์: จับประเด็น: ธ.ก.ส.จัด 2 แคมเปญรับ 'วันวาเลนไทน์'	ไทยโพสต์
6. อำนาจเจริญรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดเผา ลดปัญหาPM2.5	แนวหน้า
7. พณ.เร่งปลุกกล้วยหอมเขียว ป้อนญี่ปุ่นเปิดนำเข้า5พันตัน	มติชน
8. ชวานาภาคกลางประท้วงปิดถนน ร้องรัฐบาลช่วย'ราคาข้าว'ตกต่ำ	มติชน
9. ธ.โลกลดเป้าจีดีพีไทยปี 68 เหลือ 2.9%	ข่าวสด
10. เวิลด์แบงก์คาดจีดีพีไทย2.9%	เดลินิวส์

โอกาสและความท้าทาย ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย



Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2568 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยจะยังขยายตัวได้ แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ นโยบายการค้าของสหรัฐฯ รอบใหม่จากคลื่นการส่งออก รวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกระทบต่อต้นทุนการส่งออก อีกทั้งต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นและภาวะเปราะบางทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่เข้มงวด จากกดดันอัตราค่าไรของผู้ประกอบการ รวมทั้งการแข่งขันในตลาดส่งออกอาจทวีความรุนแรง เนื่องจากอุปทานสินค้าพืชเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับทิศทางการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ในปี 2568-2569 เช่น ข้าว ในปี 2568 คาดว่าภาพรวมมูลค่าการส่งออกข้าวไทยจะอยู่ที่ราว 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง -29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากปริมาณการส่งออกข้าวที่ลดลงมาอยู่ที่ราว 7.8 ล้านตัน หรือลดลง -21% YoY จากการยกเลิกนโยบายควบคุมการส่งออกข้าวของอินเดีย ที่ทำให้อินโดนีเซียจากการที่ผู้นำเข้าข้าวหันมานำเข้าข้าวไทยทดแทนอินโดนีเซียหมดลง และส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับลดลง โดยคาดว่าราคาส่งออกข้าวขาว 5% เฉลี่ยของไทยจะอยู่ที่ 450-460 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือลดลง 22-24% YoY ทำให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงขาดทุนสต็อก ประกอบกับยังต้อง

ติดตามปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมข้าว

ส่วนในปี 2569 คาดว่า มูลค่าการส่งออกข้าวไทยจะอยู่ที่ราว 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง -5% YoY โดยในแง่ปริมาณการส่งออกข้าวอยู่ที่ราว 7.6 ล้านตัน หรือลดลง -3% YoY จากแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาต่ำกว่าของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม และจุดขายของสายพันธุ์ข้าวไทยเริ่มไม่เป็นที่สนใจในการส่งออกเนื่องจากข้าวพันธุ์พื้นนุ่มของเวียดนามมีราคาถูกและรสชาติดีกว่า ซึ่งโดยรวมปริมาณการส่งออกข้าวทั้ง 2 ปีนับว่าอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับในช่วงปี 2557-2561 หรือปี 2567 ที่เคยส่งออกได้เฉลี่ยปีละ 9-10 ล้านตัน

ขณะที่ยางพารา ในปี 2568-2569 คาดว่ามูลค่าการส่งออกยางแผ่นและยางแท่งจะอยู่ที่ 3.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 3.61 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง -5.8% YoY และ -1.4% YoY ตามลำดับ ตามราคาส่งออกยางแผ่นยางแท่งที่ปรับตัวลดลง -9.8% YoY และ -4.4% YoY จากผลผลิตยางพาราตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนที่คลี่คลาย แม้ว่าปริมาณการส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.0% YoY และ 3.0% YoY ตามลำดับ จากภาคอุตสาหกรรมผลิตในจีนที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ทำให้ความต้องการใช้ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการผลิตรถยนต์ของจีนในปี 2568-2569 จะมีจำนวน 31.3 ล้านคัน และ 32.5 ล้านคัน ตามลำดับ จาก 30.1 ล้านคัน ในปี 2567

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความรุนแรงของปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งอาจทำให้การส่งออกยางแผ่นยางแท่งของไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในจีนขยายตัวต่ำกว่าที่คาด

ในปี 2568-2569 คาดว่า มูลค่าการส่งออกน้ำมันขี้เถ้าจะอยู่ที่ 8.69 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 8.57 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ หรือลดลง -7.8% YoY และ -1.4% YoY ตามลำดับ ตามราคาส่งออกที่ลดลงมาอยู่ที่ 1.3 พันเหรียญสหรัฐฯ/ตัน และ 1.2 พันเหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ หรือลดลง -9.8% YoY และ -4.4% YoY ตามลำดับ ตามผลผลิตยางพาราโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการส่งออกในปี 2568-2569 คาดจะเพิ่มขึ้น 2.0% YoY เป็น 0.69 ล้านตัน และ 3.0% YoY เป็น 0.71 ล้านตัน ตามลำดับ จากความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมยางทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านมันสำปะหลัง ในปี 2568-2569 ผลผลิตมันสำปะหลังคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก อีกทั้งการควบคุมการระบาดของโรคใบด่างให้อยู่ในวงจำกัดมากขึ้น ส่วนการนำเข้าหัวมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าจะเพิ่มขึ้น หากไม่มีปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม การส่งออกต้องเผชิญปัจจัยกดดันจากการแข่งขันด้านราคากับราคาข้าวโพดในจีนที่มีราคาถูกกว่า เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดในจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่า ในปี 2568 มูลค่าส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดจะอยู่ที่

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15994

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 130.82 Ad Value: 163,525

PRValue (x3): 490,575

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: โอกาสและความท้าทายส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย

ราว 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหดตัว -4%YoY ซึ่งเป็นผลจากราคาส่งออกที่ลดลงถึง -23%YoY ตามทิศทางราคาข้าวโพดในตลาดจีนที่ลดลงมาก แม้ปริมาณส่งออกจะขยายตัว 20%YoY (ขยายตัวสูงจากฐานที่ต่ำในปี 2567)

ส่วนในปี 2569 คาดว่ามูลค่าส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดจะอยู่ที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว 9%YoY เพราะแม้ราคาส่งออกจะลดลง -5%YoY แต่ปริมาณส่งออกขยายตัวได้ 15%YoY อย่างไรก็ตาม ยังเป็นระดับมูลค่าส่งออกที่ไม่ได้สูงกว่าช่วง Peak ในช่วงปี 2564-2565 เช่นเดียวกับมูลค่าส่งออกแป้งมันสำปะหลังในปี 2568 จะอยู่ที่ราว 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหดตัว -15%YoY ซึ่งเป็นผลจากราคาส่งออกที่ลดลงถึง -20%YoY แม้ปริมาณส่งออกจะขยายตัว 6%YoY ส่วนในปี 2569 คาดว่ามูลค่าส่งออกแป้งมันสำปะหลังจะอยู่ที่ 2,173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหดตัว -1%YoY โดยราคาส่งออกจะลดลง 5% YoY แม้ปริมาณส่งออกจะขยายตัว 4%YoY

สำหรับผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ในปี 2568-2569 คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งจะอยู่ที่ 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 7.5%YoY และ 9.1%YoY ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากปริมาณผลผลิตผลไม้ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ประกอบกับความต้องการบริโภคผลไม้เมืองร้อนของชาวจีนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งคาดว่า การส่งออกจะได้รับประโยชน์จากการขนส่งผ่านรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว และการขนส่งผ่านด่านท่าเรือกว๋นเหล่ย์ภายหลังทางการจีนเปิดด่านท่าเรือกว๋นเหล่ย์

เป็นต้นนำเข้าผลไม้สดจากต่างประเทศแห่งใหม่ในมณฑลยูนนานตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเพิ่มทางเลือกการขนส่งผลไม้ทางภาคเหนือของไทย

อย่างไรก็ดี การส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนยังเผชิญปัจจัยท้าทายเกี่ยวกับมาตรฐานควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนสดที่ส่งออกไปจีนมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยทางการจีนกำหนดมาตรการให้ทุเรียนที่ส่งออกจากไทยไปจีนจะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์สาร Basic Yellow 2 และแคดเมียม ซึ่งหากพบสารต้องห้ามจะระงับการนำเข้าทันที โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2568

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

ส่วนไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ในปี 2568-2569 คาดว่า มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4,528 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว 5.0%YoY และ 7.0%YoY ตามลำดับ และปริมาณการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปจะอยู่ที่ 1.20 ล้านตัน และ 1.24 ล้านตัน หรือขยายตัว 3.9%YoY และ 4.0%YoY ตามลำดับ เนื่องจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีทิศทางฟื้นตัว ตามการเติบโตของการท่องเที่ยวและธุรกิจร้านอาหาร ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการส่งออกไก่แปรรูปของไทยไปญี่ปุ่นที่ยังขยายตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคอาหารพร้อมทาน รวมทั้งการระบาดของไข้หวัดนก

ในญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจะช่วยหนุนการนำเข้าไก่เนื้อของไทยเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจะยังได้รับผลดีจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในจีน อีกทั้งยังได้รับผลดีจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจีนและเวียดนาม ทำให้มีการนำเข้าไก่เนื้อเพื่อทดแทนสุกรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องแข่งขันกับบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่รายใหญ่ของโลกที่มีความได้เปรียบจากการเป็นผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองรายใหญ่ ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย

สำหรับการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยยังได้รับผลดีจากทางการเงินรับรองโรงงานผลิตและแปรรูปไก่แช่แข็งไทยเพิ่มอีก 3 โรง จากเดิมที่ได้รับการรับรองและส่งออกแล้ว 23 โรงงาน รวมเป็น 26 โรงงาน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบีย เนื่องจาก ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศผู้นำเข้าไก่รายใหญ่อันดับ 6 ของโลก ประกอบกับภาครัฐของไทยมีการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไก่ ซึ่งเป็นไก่ฮาลาลไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น หลังจากการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตทั้ง 2 ประเทศ

Krungthai COMPASS มองว่า แม้ในเบื้องต้นการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรน่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสินค้าในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค และสหรัฐฯ ผลิตในประเทศไม่เพียงพอทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้า แต่ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด

การประเมินสินค้าที่อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับขึ้นภาษี มีการพิจารณา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สินค้าที่ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูงในกลุ่ม

สินค้าเกษตร เช่น ข้าว อาหารสัตว์เลี้ยง ปลา และ ยางพารา เนื่องจากในปี 2567 ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูง โดยสินค้ากลุ่มนี้คิดเป็นมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 54% ของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสหรัฐฯ ทั้งหมด

กลุ่มที่ 2 สินค้าที่ไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการส่งออกไปสหรัฐฯ สูง แม้จะเกินดุลการค้าไม่มากนัก เช่น สิ่งปรุงรสอาหาร และ น้ำมันพืช ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้น โดยสินค้ากลุ่มนี้คิดเป็นมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 9% ของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสหรัฐฯ ทั้งหมด

Krungthai COMPASS มองว่า แม้การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในปี 2568 จะขยายตัวได้ แต่มีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 1.นโยบายการค้าของสหรัฐฯ รอบใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ไทยที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูง หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการส่งออกไปสหรัฐฯ สูง 2.ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่อาจกระทบต่อต้นทุนการส่งออก ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่แม้มีแนวโน้มลดลงในปี 2568 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้ หากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์มีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่พึ่งพาตลาดตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง เช่น สินค้าในกลุ่มข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น

3. ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น กดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2568 กำหนดให้ 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต

จะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กับ 1 อำเภอ (เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี) มีค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ซึ่งอาจกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น อย่าง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง เป็นต้น 4.กฎระเบียบทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่เข้มงวด เช่น กฎหมายที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำลายป่าไม้เข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free products: EUDR) ที่จะมีผลบังคับใช้จริงตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2565 สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และ 30 มิ.ย. 2569 สำหรับบริษัท SMEs ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มยางพาราและปาล์มน้ำมัน มีต้นทุนจากการดำเนินการตาม EUDR ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

5.การแข่งขันในตลาดส่งออกทวีความรุนแรง เนื่องจากอุปทานสินค้าพืชเกษตรเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรในหลายประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารของหลายประเทศบรรเทาลง ตัวอย่างเช่น การที่อินเดียประกาศยกเลิกนโยบายจำกัดการส่งออกข้าว หลังจากประเมินว่าผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จากสภาพอากาศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่มีนโยบายชะลอการนำเข้าข้าว เนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารที่บรรเทาลงจากผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดโลกลดลง ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวตลาดโลกในอนาคต

Krungthai COMPASS

'ธนดล'ปูดปากช่องรุกสปก.4หมื่นไร่ ผู้มีอิทธิพลซื้ออื้อ-18ก.พ.นัดลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน การตรวจสอบและพิจารณาคความผิดเกี่ยวกับ ผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวง พาณิชย และกรมที่ดิน เป็นต้น

นายธนดลกล่าวว่า ที่ประชุมมีวาระเร่งด่วนที่ ต้องพิจารณาร่วมกัน ประกอบด้วย 1.การตรวจสอบ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการออกโฉนด โดยมิชอบในพื้นที่ 4 หมื่นไร่ บนพื้นที่ ส.ป.ก. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2.การ ตรวจสอบและพิจารณาคความผิดเกี่ยวกับผู้ถือ ครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยที่ประชุมได้ ร่วมกันหารือและพิจารณาดูข้อมูล ได้แก่ แผนที่ เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินบริเวณดังกล่าว เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และมีมติเห็น ชอบในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เตรียมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในวันอังคารที่ 18 ก.พ. สัปดาห์ หน้า หากพบว่ามีกรกระทำผิดตาม กฎหมาย จะมีการขยายผลและดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนต่อไป หลังเบื่องต้น พบความผิดปกติ ในพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนใน พื้นที่นั้นคนสร้างตนเอง ที่มีการขยายพื้นที่ และ รุกล้ำพื้นที่ ส.ป.ก.แล้วนำไปออกโฉนดในภายหลัง มีการนำไปสร้างบ้านหรือ พูลวิลล่า ที่มีราคาแพง

มาก และจากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็น กลุ่มจีนเทาและผู้มีอิทธิพล ที่กว้านซื้อที่ ส.ป.ก. เพราะกลุ่มคนดังกล่าวมีทั้งเงินและอิทธิพล

“ที่ดินเขาใหญ่ราคาพุ่งสูงเป็นที่ต้องการของ นายทุน กลุ่มคนมีเงิน ส.ป.ก.กว่า 4 หมื่นไร่ ขณะ นี้แทบไม่เหลือเกษตรกรถือครองแล้ว กลายเป็น ของนายทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ มีการสร้าง โรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านจำนวนมาก และล่าสุด พบข้อมูลชี้ชัดเจนน่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพราะเป็นวัยรุ่น มีเงินจำนวนมากมากสร้างบ้าน หรืออยู่ในที่ ส.ป.ก. ซึ่งสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไป ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” นายธนดลกล่าว

เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมา แสดงความไม่พอใจที่โยงสนามกอล์ฟ นายธนดล กล่าว “ผมไม่ขอตอบได้ ผมก็บอกชัดเจนแล้ว ว่าที่ของท่านมีเอกสารชัดเจน ไม่เคยบอกว่าไม่มี เอกสาร แต่มันเป็นไข่มุกอยู่ในเขต ส.ป.ก. และ ผมก็ไม่ได้ตรวจสอบของท่านคนเดียวผมตรวจ สอบพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศตามอำนาจหน้าที่ได้ รับมอบหมายเท่านั้นและแปลกใจ พื้นที่แถวนั้น มันมีการออกโฉนดกันได้อย่างไร ทั้งที่มีหนังสือ แจ้งชัดเจนว่าห้ามนิคมขยายพื้นที่ แต่นิคมขยาย พื้นที่และไปออกโฉนดรุกที่ ส.ป.ก. ผมแค่สารตั้ง ต้นในฐานะคนทำงานที่ต้องการให้เกิดความถูกต้องเท่านั้น” นายธนดลกล่าว

นายธนดลกล่าวว่า ที่ผ่านมายอมรับ ว่าการทำงานของคณะทำงานค่อนข้างมี ปัญหาเนื่องจากมีอำนาจพิเศษ คอยขัดขวาง กระบวนการยุติธรรมมาตลอด แต่ตนก็เจอด้วย ตนเองมาแล้ว บางคดีพบว่ามีความผิดชัดเจน แต่ก็มีการลากเรื่องยาวนานกว่า 5 ปี ซึ่งจาก นี้ไปตนพร้อมทำงานเต็มที่เพื่อเอาพื้นที่คืนให้ เกษตรกร ส่วนนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ต้องส่ง ต่อให้ รมว.เกษตรฯในฐานะฝ่ายบริหารโดยตรง ตามอำนาจต่อไป

นายกป्ली้มไทยพัฒนายังยืน คำอันดับ1อาเซียน6ปีซ้อน

ขึ้นเวทีหอการค้าตปท.-ซูบิซีจี ททท.เผยสมรส'เท่าเทียม' ดึงLGBTQเท่าเทียมเพียบ ธ.โลกชี้แจกหมื่นช่วยลดจน 'นายกฯ'ปาฐกถาหอการค้าต่างประเทศ ป्ली้มไทย อันดับ 1 ดัชนีการพัฒนายังยืนในอาเซียน 6 ปีซ้อน หนุนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ยืด ปชช.เป็นศูนย์กลาง ผู้ว่าการ ททท.เผยสมรสเท่าเทียมดึงคู่สมรสเที่ยวไทย ส.อ.ท.แนะ รม.ทำการบ้านรับมือนโยบายภาษี'ทรัมป์'

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

นายกป्ली้ม

นายกฯปาฐกถาหอการค้าตปท.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงาน JFCCCT Prime Ministers Address Luncheon 2025 ของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCCT) ในหัวข้อ Sustainable Thailand-Advancing with Reforms โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.อุตสาหกรรม นางวิเบศร์ ลีสนิท เลขาธิการ ประธาน JFCCCT และผู้แทน JFCCCT คณะทูตานุทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ผู้บริหารภาคเอกชนจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานที่มีผู้นำภาคธุรกิจและผู้มีส่วนสำคัญ

ในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมจำนวนมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อนาคตทางเศรษฐกิจไทย ขอบคุณ JFCCCT ที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย

ป्ली้มไทยที่อาเซียนพัฒนายังยืน

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จะช่วยประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระหว่างประเทศที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 โดยดัชนีการพัฒนายังยั่งยืน ปี ค.ศ.2024 ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 45 ของโลก เป็นที่ 3 ในเอเชีย และอันดับที่ 1 ในอาเซียน ติดต่อกัน 6 ปี (ค.ศ.2019-2024)

นายกฯกล่าวว่า นอกจากนี่ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าสู่กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนการค้าเงินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งการเปลี่ยนผ่านของไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมมือกับนานาชาติ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง

จุดแข็งหลากหลายชีวภาพ-เทคโนโลยี

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นเปลี่ยนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น โดยสนับสนุนการใช้โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรมและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมหลัก เช่น เกษตรกรรมและอาหาร การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและวัสดุ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้จุดแข็งของไทยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยี สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก โดยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการผลิตและการบริโภค ลดขยะและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ที่จะสนับสนุนไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 นอกจากนี้ ไทยมีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี ค.ศ.2018 และมีความก้าวหน้าภายใต้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ.2040 เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสังแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกคน

เน้นพัฒนายืดปชช.เป็นศูนย์กลาง

นายกฯกล่าวว่า ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ



เวทีหอคำ ตปท. - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Sustainable Thailand - Advancing with Reforms ของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ครอบคลุม จะเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเชื่อมั่นว่า แนวคิดและความคิดเห็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนจะเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางขับเคลื่อนสู่สังคมที่ยั่งยืน โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน มั่งคั่ง และครอบคลุมสำหรับทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกษสวสม สุทนต์ บัณฑิตวิทยาลัยในวันวาเลนไทน์ และก่อนเดินทางกลับ นางวีเบ็ทก้า ลิสซานด์ เลอร์ร็อก ประธาน JFCCT ได้มอบดอกกุหลาบสีชมพูเนื่องในวันวาเลนไทน์ ให้นายกาเป็นที่ระลึก

ซีพีเอ็มโอยูมิตซูร่วมมือ2ด้าน

ที่อาคารทูลุ ทาวเวอร์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (MELCO) จากประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายเคอิ อูรูมะ (Kei Uruma) ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามกับนายสุกิต เจียรานนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย

นายทาดาชิ มัทซึโมโตะ รองประธานบริหารมิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น และนายธนิศ เจียรานนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายสุกิต เจียรานนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุกิตกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสู่ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะพลาสติก 2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งสององค์กรในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยมิตซูบิชิ อิเล็กทริก จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับกระบวนการทำงานในธุรกิจของเครือซีพี และต่อยอดไประดับภูมิภาค ที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร มาร่วมกันพัฒนา รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบดิจิทัล และโซลูชันที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผนึกลุยพัฒนาเอไอ-หุ่นยนต์

“นอกจากนี้ทั้ง 2 บริษัทจะร่วมมือพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจร่วมกัน ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ รวมไปถึงเมืองอัจฉริยะ และต่อยอดไปถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยี” นายสุกิตกล่าว

นายสุกิตกล่าวว่า ความร่วมมือกับมิตซูบิชิ อิเล็กทริกในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เครือซีพีก้าวไปข้างหน้าในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน โดยเครือซีพีจะใช้จุดแข็งทางธุรกิจและเครือข่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ตอบภัยอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

ซีพีเอ็มโอยูลดก๊าซเรือนกระจก

นายเคอิกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทยและอาเซียน พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในระดับโลกและเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวตามระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับยานยนต์ที่หมดอายุ ELV (End of Life Vehicles) ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปีของมิตซูบิชิ อิเล็กทริกในไทย และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เชื่อมั่นว่าการจับมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าให้กับประเทศไทยและภูมิภาคในทุกมิติ

ทั้งนี้ รายละเอียดของความร่วมมือในด้าน “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” เครือซีพีเตรียม นำระบบ SCADA ของมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ติดตั้ง ในโรงงานและฟาร์มของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร หรือซีพีเอฟ เพื่อบริหารจัดการการใช้ พลังงานพร้อมทดลองโซลูชันประหยัดพลังงาน ในร้านค้าปลีกของซีพี แอ็กซ์ตรา เช่น แม็คโคร และโลตัส โดยเริ่มที่กรุงเทพฯเป็นกลุ่มแรก ซึ่ง ทั้งสองบริษัทตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าที่ ทดสอบลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้ ไฟฟ้าในปัจจุบัน ส่วนด้าน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ทั้งสองฝ่ายจะศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาระบบ รีไซเคิลพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ผสานกับความเชี่ยวชาญด้าน การจัดการธุรกิจของเครือซีพี ครอบคลุมการจัดการ พลาสติก ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการขาย ผลไปยังบริษัทชั้นนำด้านค้าปลีก รวมไปถึงสมาคม อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ททท.ชี้ต่างชาติเที่ยวไทยขึ้น97%

น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว ว่า การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของ ตลาดต่างชาติเที่ยวไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา เที่ยวไทย 3.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับช่วง เวลาเดียวกันในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนการฟื้นตัว กว่า 97% ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ทำให้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมช่วง 2 เดือนแรกของปี 2568 (ม.ค.-ก.พ.) รวมอยู่ที่ 6.99 ล้านคน โดย 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เที่ยวไทย มีสัดส่วน 66% ของจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ซึ่ง 7 ใน 10 เป็น กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ ตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว ติดอันดับสะสมเข้ามาสูงสุด คือ รัสเซีย เยอรมนี และฝรั่งเศส

สมรสเท่าเทียมถึงLGBTQ+เที่ยว

น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว ว่า การประกาศสมรส เท่าเทียม ซึ่งมีผลวันที่ 23 มกราคม 2568 ใน ประเทศไทย ส่งผลให้ไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศ ทั่วโลกที่อนุญาตให้มีการสมรสเท่าเทียม ถือเป็น ผลดีต่อไทย โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่มี เทศกาลวาเลนไทน์ คาดจะดึงดูดกลุ่มหลากหลาย LGBTQ+ คู่รักและคู่แต่งงาน เดินทางเข้ามา อันเนื่อง หรือจัดงานแต่งงานในไทยมากขึ้น โดยกลุ่ม LGBTQ+ เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง นักท่องเที่ยว กลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกมีจำนวน 500-600 ล้านคน ซึ่งจากสถิติการจัดอันดับท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มี

ความหลากหลาย (LGBT Travel Index) จาก LGBT Capital พบว่าจากเดิมประเทศไทยเคย มีอันดับจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตร โดยกลุ่ม LGBTQ+ อันดับที่ 86 ของโลกหรืออยู่ระดับ D+ เมื่อมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม คาดว่าอาจมีโอกาส ปรับขึ้นเป็นระดับ A หรือประเทศที่ปลอดภัย ที่สุด สอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการ ตลาดของ ททท.ให้ประเทศไทยไปสู่การเป็น TOP LGBTQ+ Friendly Destination ระดับโลก

น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว ว่า โดยจำนวนที่นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวไทย ยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2568 เนื่องจากอัตราการฟื้นตัวยังโตไม่เต็มที่เมื่อเทียบ ปี 2562 โดยภาพรวมปี 2568 อยู่ที่ 46 ล้านที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วนฟื้นตัว 83% ของจำนวนที่ปี 2562 จำนวน 56 ล้านที่นั่ง จำนวนที่นักท่องเที่ยวเดินทาง 2568 อยู่ที่ 4.3 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้น 15% เทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนฟื้นตัว 94% ของจำนวนที่ปี 2562 จำนวน 5 ล้านที่นั่ง น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว ว่า ส่วนยอดจองบัตร โดยสารเครื่องบินล่วงหน้าเข้าไทยภาพรวมจาก ระบบ ForwardKeys ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ซึ่ง 5 อันดับตลาดที่มียอดจองมากที่สุด ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และจีน ขณะที่ 5 อันดับตลาดที่มียอดจองเติบโตสูง ได้แก่ อิสราเอล อิตาลี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ เกาหลีใต้ โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมในไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

‘The White Lotus’ซีซั่น3ช่วยบูม

น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว ว่า ปัจจัยสนับสนุนเป็นการ สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยในมิติต่างๆ ผ่าน การจัดกิจกรรมของ ททท. ในเดือนกุมภาพันธ์ อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มุ่งเน้น การท่องเที่ยวชุมชน Local Experience และการ ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความ ร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยว Etraveli จากตลาด สแกนดิเนเวีย ทั้งนอร์เวย์ สวีเดนและเดนมาร์ก โดย เดือนธันวาคม 2567-มีนาคม 2568 มีจัดกิจกรรม Amazing Thailand LGBTQ+ Trade Meet และ Fam Trip เพื่อขยายฐานตลาดกลุ่ม LGBTQ+ เน้นตลาดที่มีศักยภาพสูงจากอเมริกาและแอฟริกา สร้างการรับรู้ในระดับกว้าง ส่งเสริมการเข้ามา เที่ยวด้วยตัวเอง (เอพีไอที) อย่างต่อเนื่อง รวมถึง โอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านซีรีส์ “The White Lotus Season 3” ที่จะเริ่มออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านซอฟต์แวร์ ในมิติภาพยนตร์ ยกระดับประเทศไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ระดับนานาชาติ

“ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ ปัญหาความไม่ ปลอดภัยของประเทศไทย จากกรณีนักท่องเที่ยว จีนถูกหลอกหลวง แม้อัตราจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนมกราคม 2568 แต่เป็นการเพิ่มขึ้น ที่ต่ำกว่าแนวโน้มที่ควรจะเป็น 60-70% ซึ่งหลัง ตรุษจีน ต้องติดตามผลกระทบจะอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ รวมถึงปัญหาหมอกพิษ PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่ถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง ที่สุดอันดับ 6 ของโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ” น.ส.รฐาปนี ยกกล่าว

พีระพันธ์เร่งรัดค่าไฟลง40สต.

นายพีระพันธ์ สุสริวิจิตรภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง ความคืบหน้าการปรับลดค่าไฟลง 17 สตางค์ ต่อหน่วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า การลดค่าไฟดังกล่าว ต้องไปเลิกสัญญา Adder (ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า) จาก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (เอสพีพี) และขนาดเล็ก มาก (วีเอสพีพี) เป็นสัญญาที่เป็นปัญหา ทำให้ไม่ได้ เพราะเป็นสัญญาชั่วคราวคือสัญญาไม่มีวันหมด ต่ออายุทุก 5 ปี ถ้าเลิกก็โดนฟ้อง ตอนนี้จึงศึกษา วิธีการในการแก้ไขสัญญาดังกล่าว

“ผมมีทางออกอีกมุมในการปรับลดค่าไฟ คือ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงผลิตไฟจาก 3 แหล่ง ใหญ่ คือ อ่าวไทย เมียนมา และจากต่างประเทศ หากปรับพอร์ต Pool Gas ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ระหว่างการนำไบโอดีเซลไฟฟ้าและการนำไบโอดี ในอุตสาหกรรม น่าจะทำให้ค่าไฟลดลงได้อีกเกือบ 40 สตางค์ ผมจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟงวดต่อไปคือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2568” นายพีระพันธ์ ยกกล่าว

นายพีระพันธ์ ยกกล่าว ว่า สำหรับความคืบหน้า เกี่ยวกับร่างกฎหมายกักการประกอบกิจการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ขณะนี้ภาพรวมเป็น ไปด้วยดี แต่มีข้อห่วงกังวลจากผู้เชี่ยวชาญ อาจมี ข้อห่วงเรื่องของการกำหนดราคาก๊าซ เพราะ กฎหมายฉบับนี้จะดูแลประชาชนไปถึงเรื่องของ ก๊าซด้วย จึงมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวน ดูแลให้ถูกต้องเหมาะสมขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จ แล้ว ขณะที่ร่างกฎหมายเกี่ยวกับกรอำนวยการ ความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทางพรรค วมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นร่างกฎหมายนี้เข้าสภา แล้ว และกระทรวงพลังงานจะเสนอร่างกฎหมาย ส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้าสู่สภา ในเร็วๆ นี้เช่นกัน

ผลิตโซลาร์ราคาถูกลงหมื่นเครื่อง

นายพีระพันธุ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของการพัฒนาเครื่อง Inverter สำหรับติดตั้งกับระบบโซลาร์เซลล์ลิทียมแบตเตอรี่ของคนไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานมีแผนจะนำออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในปีนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในขั้นตอนที่ 2 และ 3 หลังผ่านการทดสอบขั้นตอนแรกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผู้ออกแบบกำลังนำอุปกรณ์ต้นแบบไปทดสอบที่ห้องแล็บในประเทศจีนภายใต้การรับรองของ สวทช. ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการปรับปรุงอุปกรณ์ และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งกระทรวงพลังงานจะร่วมกับบริษัทในเครือของ กฟผ. และ ปตท. ผลิตและจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก เตรียมการผลิตเบื้องต้นประมาณ 10,000 เครื่อง คาดว่าจะทำให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลาร์ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าร้อยละ 60% อีกทั้งยังมีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งและการลดหย่อนภาษีด้วย

“เบื้องต้นได้หารือกับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ สนับสนุน” นายพีระพันธุ์กล่าว

เว็ลด์แบงก์คาดศก.ไทยโต2.9%

วันเดียวกัน ธนาคารโลก (เว็ลด์แบงก์) เผยแพร่รายงานการติดตามเศรษฐกิจไทยฉบับล่าสุด โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะเติบโต 2.9% เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่เติบโต 2.6% มีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนที่ฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้น และการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผน นอกจากนี้การท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยคาดการณ์การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ภายในกลางปี 2568 ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความยืดหยุ่นและพลวัตสูง จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ซีรีย.แจกหมื่นช่วยลดยากจน

น.ส.เมลินดา กูด ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทยและเมียนมา กล่าวว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา การปลดล็อกศักยภาพการ

เติบโตในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการที่กล้าตัดสินใจ การลงทุนในระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต และการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยจะช่วยให้คนไทยสามารถปรับตัวรับมือกับความท้าทายระดับโลกและเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโครงการโอนเงิน 10,000 บาทของรัฐบาล อัตราความยากจนลดลงเหลือ 8.2% ในปี 2567 จาก 8.5% ในปี 2566

ขีดหนี้ครัวเรือน-กระตุ้นลงทุน

“แม้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะดีกว่าที่คาดไว้ แต่จิตพิสัยของไทยยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรเป็น โดยความท้าทายหลัก ได้แก่ การลดระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน การเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังท่ามกลางความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมผู้สูงอายุ” น.ส.เมลินดา กล่าว นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจน การขยายฐานภาษีและ การให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาว

ทรัมป์เล็งเก็บภาษีต่างชาติเพิ่ม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศแผนการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ให้เท่ากับอัตราภาษีที่ประเทศอื่นๆ เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ อาจทำให้เกิดสงครามการค้าและการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นกับทั้งประเทศที่เป็นพันธมิตรและคู่แข่งของสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการช่วยขจัดความไม่สมดุลทางการค้า โดยทรัมป์ย้ำจุดยืนอีกครั้งในการผลักดันให้เกิดการค้าที่สมดุล โดยได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเพื่อจัดทำแผนขึ้นภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนขึ้นใหม่ที่แม้ว่าจะอาจเพิ่มรายได้ให้กับสหรัฐฯ จากการเก็บภาษีแต่ก็อาจจุดชนวนสงครามการค้าและเพิ่มปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกัน

ฮาวเวิร์ด ลัททิก ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของทรัมป์ กล่าวว่า คาดว่าการตรวจสอบน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน จากนั้นในวันที่ 2 เมษายน

ก็ขึ้นอยู่กับทรัมป์ที่จะตัดสินใจว่าจะบังคับใช้ภาษีศุลกากรใหม่ตามคำแนะนำเมื่อใด

ทั้งนี้ มาตรการภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทน เป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาหลักในการหาเสียงของทรัมป์ ซึ่งเป็นวิธีการในการทำให้เกิดความเสมอภาคกับประเทศต่างๆ ที่เก็บภาษีสินค้าของสหรัฐฯ และเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขากล่าวว่าเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

จ่อปรับเพิ่มเป็นรายประเทศ

ทรัมป์กล่าวว่า พวกเขาเรียกเก็บภาษีหรือศุลกากรจากเรา แต่เราก็จะเรียกเก็บในอัตราที่เท่ากัน มันเป็นแผนการที่ยืดหยุ่นและเป็นการปฏิบัติต่างตอบแทน ขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขโดยรวมคือเท่าไร เพราะจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มเป็นรายประเทศ โดยรัฐบาลจะเอาอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละประเทศจัดเก็บมากำหนดด้วย เพราะมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีผลกระทบต่อมากกว่าภาษีศุลกากร

คำประกาศของทรัมป์ระบุว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคล้ายกับภาษีขายและเป็นเรื่องปกติในสหภาพยุโรป เป็นอุปสรรคทางการค้าที่ต้องรวมไว้ในการค้าความสัมพันธ์ศุลกากรแบบต่างตอบแทน อัตราภาษีศุลกากรของประเทศอื่นๆ เงินอุดหนุนอุตสาหกรรม กฎระเบียบ และการประเมินค่าเงินที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลทรัมป์จะใช้ในการประเมินภาษีศุลกากร

สอท.แนะต่อรองภาษีปธน.มะกัน

นายเกรียงไกร เชียรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงประเด็นการประกาศขึ้นภาษีประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกาและการเรียกเก็บภาษีประเทศที่เก็บกับสหรัฐฯ ในอัตราที่เท่ากัน ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่า ประเทศไทยถือว่าอยู่ในหมวดประเทศมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับขึ้นภาษีในสินค้าบางประเภท เนื่องจากล่าสุดไทยเป็นประเทศที่เกินดุลสหรัฐฯ เป็นลำดับที่ 10 อยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมปี 2562 สมัยที่นายทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกไทยอยู่ลำดับที่ 14 เกินดุลอยู่ประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือว่าไทยเป็นประเทศอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากเวียดนามที่เกินดุลการค้าจากสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยง น่าจะถูกจับตามองตามลำดับของการเกินดุล

“มีการคาดการณ์ว่าไทยน่าจะถูปรับขึ้นภาษีประมาณเดือนเมษายนนี้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนได้ชัดเจน แต่ไทยมีโอกาสถูกปรับขึ้นภาษีแน่นอน เพราะเป็นประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นในการได้ดุลจากสหรัฐฯ ซึ่งส่วนตัวมองว่าการดำเนินการ

รูปแบบดังกล่าวเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางที่ทรมบี
ถนัด ใช้น้อย เพื่อเรียกแต่ละประเทศเข้ามาเจรจา
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ซึ่งสหรัฐต้องการเปลี่ยน
การเจรจาจากพหุภาคีเป็นทวิภาคี โดยเรียก
เจรจากรายเป็นรายประเทศ เพื่อต่อรองผลประโยชน์
แลกเปลี่ยนกัน” นายเกรียงไกรกล่าว

ทำการบ้านรอบคอบ-ผู้เจรจาเก่ง

นายเกรียงไกรกล่าวว่า จากสถานการณ์
ประเทศไทยจะต้องพิจารณาตัวเลขที่เกินดุลมา
จากส่วนใดและอธิบายให้สหรัฐเข้าใจ เท่าที่ทราบ
การเกินดุลของไทยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากบริษัท
สหรัฐที่มาตั้งฐานการผลิตในไทย เช่น บริษัท
ซีเกท เทคโนโลยี ซึ่งผลิตชิพ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ที่ปัจจุบันมีการใช้งานมากขึ้น ไทยต้องชี้แจงให้
ได้กรณีดังกล่าวสหรัฐเป็นผู้ได้ประโยชน์จากภาษี
ไม่ควรนำมารวมกับส่วนที่ไทยเกินดุล เพราะหาก
หักส่วนนี้ออกไปไทยจะเกินดุลไม่มากนัก

“ไทยต้องทำการบ้านอย่างรอบคอบ ดูว่ามี
สินค้าอะไรที่จะซื้อจากสหรัฐเพิ่มขึ้นได้บ้าง เช่น
สินค้าการเกษตร ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ธัญพืช
เพื่อนำเข้ามาทำอาหารสัตว์ รวมถึงกลุ่มบีโตรีเคมี
อนาคตอาจจะมองการซื้ออาวุธ หรือเครื่องบิน
ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่ให้เกิดการเกิน
ดุลมากเกินไป จะช่วยทำให้ได้ประโยชน์วิน-วิน
ทั้ง 2 ประเทศ สำคัญที่สุดผู้จะทำหน้าที่เจรจา
หรือล็อบบี้ยิสต์ ต้องเก่ง สามารถนำเสนอ พูดคุย
ต่อรองได้เป็นอย่างดี” นายเกรียงไกรกล่าว

ม็อบชาวนาหลายจังหวัดบุกทวงค่าตอบ ประกันราคา-เยียวยา/ชูปิดถนนสายเอเชีย

ช่วงสายวันที่ 14 ก.พ.2568 ผู้สื่อข่าว รายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กลุ่มชาวนาใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี ปทุมธานี ชัยนาท อ่างทอง ช่วยกันตั้งเต็นท์ ติดตั้งรถเครื่องเสียง นำรถแทรกเตอร์เป็นเวทีปราศรัย พร้อมกับติดตั้งป้าย และเริ่มปราศรัย มีกลุ่ม ชาวนาททยอยเดินทางมาร่วมการชุมนุม โดยมี นายฐิติวัฒน์ กลีบมาลัย นายพยงค์ แสงทอง เป็นตัวแทนชาวนา และกลุ่มชาวนาผลัดขึ้นปราศรัยถึงความเดือดร้อนจากราคาคงต่ำ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ

การรวมตัวครั้งนี้เพื่อมาติดตาม ทวงถามการได้มีการยื่นหนังสือข้อ เรียกร้องของชาวนาเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ราชการจังหวัดซึ่ง เคยไปยื่นข้อเรียกร้องที่รัฐสภาและ กระทรวงพาณิชย์ เรียกร้องให้รัฐบาล ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ทำนา โดยกำหนดราคาประกันข้าวที่ 11,000 บาทต่อตัน และกำหนดปริมาณ รับประกันราคาไม่เกิน 50 ตันต่อราย หรือดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ในราคารับจำนำข้าว 11,000 บาทต่อตัน สำหรับเกษตรกรรายละ 50 ตัน เพื่อ บรรเทาความเดือนร้อนของชาวนา และยังส่งผลให้เกษตรกรผู้ทำนามีราย ได้ที่มั่นคงและสามารถดำรงชีพได้ อย่างยั่งยืนโดยไม่กระทบต่อกลไกทาง การตลาดของการส่งออกข้าวของไทย

นายพยงค์ แกนนนำชาวนากล่าวว่า ขอให้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรผู้ทำนา ในพื้นที่รับน้ำ โดยจัดสรรเงินชดเชย 300 บาทต่อไร่ ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในแต่ละปีเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ เป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องมีต้นทุนการยังชีพที่สูงขึ้นเมื่อ ต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับภาวะ น้ำท่วมขังยาวนานถึง 2-3 เดือนใน ทุกๆ ปี แต่ทางกลุ่มชาวนายังไม่ได้ รับคำตอบจากรัฐบาลความเดือดร้อน ของชาวนา ในวันนี้เราจึงต้องมาชุมนุม เพื่อแสดงออกกดดันให้รัฐบาลว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ชาวนา เพราะราคาคงต่ำลงเรื่อยๆ ชาวนาทน ไม่ไหวแล้ว ข้าวที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ราคา ข้าวตกต่ำเพียง 6,000 ถึง 7,000 บาท จากนั้นกลุ่มแกนนำชาวนาได้หารือและมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะให้ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มา ให้ คำตอบกับชาวนา ที่ศูนย์ราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาชาวนาจะไม่เดินทางไปไหนแล้ว หากไม่ได้รับคำตอบการ ช่วยเหลือเป็นที่น่าพอใจกลุ่มชาวนาจะ ทำการปิดถนนสายเอเชียทันที กระทั่ง เวลา 12.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมา รับฟังข้อเรียกร้องโดยกล่าวกับกลุ่ม ผู้ชุมนุมว่าเราจะรอคำตอบไปด้วยกัน จากนั้นได้หารือกับพาณิชย์จังหวัดและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง



ธ.ก.ส.จัด 2 แคมเปญรับ 'วันวาเลนไทน์'

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดแคมเปญสุดพิเศษเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์ ผ่าน 2 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์นี้ ประกอบด้วย 1.ฝากสลากหยกจักรพรรดิรับเซตคู่หูขึ้น เพียงฝากสลากหยกจักรพรรดิผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยแนบสลิปการฝากสลากหรือใบสลากบนระบบสะสมคะแนน A-Rewards รับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. A-pigeon คู่กับพวงกุญแจแมวคิ้วไอโรคิพีท์แบบสุ่มจำกัด 500 ชุดเท่านั้น (1 ราย/ชุด) 2.เพียงฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยแนบสลิปการฝากสลากหรือใบสลากผ่านทาง QR Code โดยยอดรับฝากตั้งแต่ 50,000-70,000 บาท เลือกรับกระปุกแมว ธ.ก.ส. "คุณมันคง" หรือ "คุณมั่งมี" ฝากตั้งแต่ 80,000-200,000 บาท รับกระปุกแมว ธ.ก.ส. "คุณมั่งคั่ง" เมื่อฝากตั้งแต่ 210,000 บาทขึ้นไป รับกระปุกแมวสุดคิวต์ 2 กระปุกทั้ง "คุณมั่งคั่ง" และ "คุณมั่งมี" จำกัด 100 ชุดเท่านั้น

อำนาจเจริญณรงค์ ตัดอ้อยสด ลดเผา ลดปัญหาPM2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงอ้อยสาธิต ต.นาปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายเสนีย์ สัมเพียวหวาน รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน “วันณรงค์ ตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการไร้อ้อยสมัยใหม่ และบำรุงรักษาอ้อยต่อ” โดยมีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยว อ้อยสดคุณภาพดี พร้อมบรรยาย เรื่อง ผลกระทบจากการเผาและแนวทางบูรณาการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมงาน นายไพศาล แก้วบุตรดี

เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 34,242 ไร่ มีชาวไร้อ้อย จำนวน 1,187 ราย การจัดงานรณรงค์ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพอ้อยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยชาวไร้อ้อยต้องร่วมกันตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย ก่อนตัดเข้าสู่โรงงาน เนื่องจาก การเผาทำให้น้ำตาลไม่ได้คุณภาพ และ ยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตลอดจนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงอย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือ พี่น้องเกษตรกร ชาวไร้อ้อยให้ตัดอ้อยสดตัดยอดสั้นจะได้อ้อยที่มีคุณภาพ แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนอีกด้วย

พณ.เร่งปลุกกล้วยหอมเขียว ป้อนญี่ปุ่นเปิดนำเข้า5พันตัน

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูก กล้วยหอมทองเพื่อส่งออกไปประเทศ ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ว่า หลัง จากพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เยือนญี่ปุ่นเพื่อ ติดตามการส่งออกกล้วยของไทยเมื่อ เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้เห็นโอกาส ความต้องการกล้วยหอมทองไทยไปญี่ปุ่น ปริมาณ 5,000 ตัน แต่ไม่สามารถส่งออก ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย จึงสั่งการให้ทุก หน่วยร่วมกันหาแนวทางในการผลักดัน การส่งออกให้มากขึ้นและได้สั่งการให้มี การเพิ่มปริมาณผลผลิตในพื้นที่ เนื่องจาก ตลาดญี่ปุ่นยังต้องการกล้วยหอมของไทย

เป็นอย่างมาก จึงได้ลงพื้นที่และพูดคุย กับเกษตรกรในแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้ รับทราบปัญหาว่าปริมาณผลผลิตกล้วย หอมทองออกตามฤดูกาลในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมปีก่อน มีผลผลิต ค่อนข้างน้อย ทำให้ส่งออกไม่เต็มที่ จึง แนะนำให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมเขียว เพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มอบ หมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการ โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อการตลาด กล้วยหอมเขียวให้แก่กลุ่มเกษตรกร จะ เริ่มนำร่อง 500 ไร่ ขณะเดียวกันทูต พาณิชย์จะเร่งประสานตลาดรองรับ ผลผลิตที่จะออกในอนาคตด้วย

นายคุณากรกล่าวฯ ญี่ปุ่นเป็นตลาด

บริโภคกล้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถึงปีละ 1 ล้านตัน แต่ไทยมีส่วนแบ่ง ตลาดเพียง 0.1% และด้วยญี่ปุ่นให้ ความสำคัญกับคุณภาพผลผลิต ความ สม่ำเสมอส่งออก และความคงที่ของ ราคา เป็นเงื่อนไขสำคัญหากไทยต้องการ ขยายตลาดส่งออกกล้วยไปญี่ปุ่น จึงได้ นำผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นร่วมลงพื้นที่ครั้ง นี้ เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยว กับมาตรฐานการผลิตและการจัดส่ง พร้อมกับลงพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว และพัทลุง เพื่อสำรวจและให้คำปรึกษา เชิงลึกในการเตรียมความพร้อมในการ เพาะปลูก ดูแล ตัดแต่ง บรรจุ และส่ง ออกด้วย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยใช้ สิทธิประโยชน์จากการได้รับการยกเว้น ภาษีในการส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปริมาณ 8,000 ตัน/ ปี ที่ผ่านมาไทยส่งออกเพียง 1,500 ตัน

ชาวนาภาคกลางประท้วงปิดถนน ร้องรัฐบาลช่วย'ราคาข้าว'ตกต่ำ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มชาวนาพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และปทุมธานี ตั้งเต็นท์ ติดตั้งรถเครื่องเสียง นักร้องเพลงเป็นเวทีปราศรัย ท่ามกลางกลุ่มชาวนาททยอยเดินทางมาร่วมการชุมนุม นายจิตติวัฒน์ กลีบมาลัย และนายพยนต์ แสงทอง เป็นตัวแทนชาวนาขึ้นปราศรัยถึงความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ

นายพยนต์ แก่นนำชาวนา กล่าวว่า ชาวนาจากหลายจังหวัดมาติดตามทวงถามหลังได้มีการยื่นหนังสือขอเรียกร้องของชาวนาเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดและไปยื่นข้อเรียกร้องที่รัฐสภา และกระทรวงพาณิชย์

"เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินกำหนดราคาประกันข้าวเปลือกที่ 11,000 บาทต่อตัน และกำหนดปริมาณรับประกันราคาไม่เกิน 50 ตันต่อราย หรือดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในราคา 11,000 บาทต่อตัน สำหรับเกษตรกรรายละ 50 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยังขอให้รัฐบาลช่วยจัดสรรเงินชดเชย จำนวน 300 บาทต่อไร่ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนในแต่ละปี ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำท่วมของจ.พระนครศรีอยุธยา ที่ต้องมีต้นทุนการยังชีพที่สูงขึ้นเมื่อต้อง

ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับภาวะน้ำท่วมขังยาวนานถึง 2-3 เดือนในทุกๆ ปี ถึงขณะนี้กลุ่มชาวนายังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล จึงต้องมาชุมนุมกัน ขณะที่โรงสีก็ไม่กล้ารับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วเพราะไม่มั่นใจรัฐบาล ราคาจะตกต่ำลงเรื่อยๆ

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องชาวนา แจ้งว่า ที่ผ่านมาจากจังหวัดทำหนังสือเร่งรัดไปตามกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ ก็จะประสานและพูดคุยกับกระทรวงต่างๆ อีกครั้ง และจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันที

เวลา 12.40 น. กลุ่มชาวนาได้ย้ายมาตั้งเต็นท์บริเวณถนนสายเอเชีย ปิดถนน 3 ช่องจราจร ให้รถยนต์ผ่านได้เพียงหนึ่งช่อง ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นแถวยาว ก่อนจะปิดถนนสายเอเชียขาขึ้นทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งระบายให้ไปเข้าช่องทางคู่ขนานช่วงตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้าบิ๊กซี และระบายรถจากถนนสายเอเชียเข้าถนนเลี่ยงเมืองอยุธยาทางหลวงหมายเลข 356 แทน

ธ.โลกลดเป้าจีดีพีไทยปี 68 เหลือ 2.9%

รัฐบาลแจกเงินหมื่นบาททำอัตราความยากจนลดลง

ธนาคารโลกคาดปี 68 เศรษฐกิจไทยเติบโต 2.9% จากการลงทุนภาครัฐและท่องเที่ยวฟื้น ชี้แจกเงินหมื่นบาทอัตราความยากจนลดลงเหลือ 8.29% ในปี 67

นายเกียรติพงษ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า รายงานการติดตามเศรษฐกิจ Thailand Economic Monitor ฉบับล่าสุด ว่า ปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 2.9% ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการเดิมเมื่อเดือน ต.ค. ที่ 3% การเติบโตเกิดจากแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะภาครัฐได้รับการสนับสนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นและการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาคการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวยังมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ

“ไทยมีกรรมเก่าคือหนี้ครัวเรือนที่สูง แต่ก็ยังมีบุญเก่าคือเสถียรภาพอยู่ในอันดับดี คุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้กลับมาบวกจากการส่งออกและการท่องเที่ยวฟื้น เงินเพื่อค้าแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแม้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดไว้ แต่จีดีพีของไทยยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรคาดปี 2569 จีดีพีไทยอยู่ที่ 2.7%”

นายเกียรติพงษ์กล่าว ว่า ความท้าทายหลักได้แก่ การลดระดับ

หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และการเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังท่ามกลางความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งสงครามการค้าและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ประเทศไทยควรเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน การขยายฐานภาษี และการให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาว

น.ส.ฉลิตดา กูด ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และเมียนมา กล่าว ว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโครงการไอเอ็นจี 10,000 บาทของรัฐบาล ส่งผลต่ออัตราความยากจนลดลงเหลือ 8.29% ในปี 2567 จาก 8.5% ในปี 2566 “ไทยมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา การปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความกล้าตัดสินใจ การลงทุนในระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนไทยปรับตัวรับมือความท้าทายในอนาคต”

เวิลด์แบงก์คาดจีดีพีไทย2.9%

● จีเก็บรายได้เพิ่ม-ใช้งบตรงเป้า

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 68 คาดว่าจะขยายตัว 2.9% จาก 2.6% ในปี 67 โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการลงทุนที่ฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นและการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผน รวมทั้งการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยคาดว่าจะการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ภายในกลางปี 68

ขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีความยืดหยุ่นและพลวัตสูง จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจน การขยายฐานภาษี และการให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาว



เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา



นายเกียรติพงศ์ กล่าวไว้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถจะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต แต่เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และตลาดต่างประเทศ ด้านการพัฒนาสตาร์ทอัพดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ยังเป็นอีกหนึ่งด้านที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยจำเป็นต้องเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล โดยเฉพาะในด้านการแข่งขัน การค้า และการลงทุน รวมถึงการขยายการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ ส่วนการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แรงงานไทยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ การเสริมสร้างบทบาทของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกและการบูรณาการระดับภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นางเมลินดา กูด ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมา กล่าวว่า จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและโครงการโอนเงิน 10,000 บาทของรัฐบาล ทำให้ความยากจนของคนไทยลดลงเหลือ 8.2% ในปี 67 จาก 8.5% ในปี 66

อย่างไรก็ตามแม้การฟื้นตัวเศรษฐกิจจะดีกว่าที่คาดไว้ แต่เศรษฐกิจของไทยยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรเป็น โดยความท้าทายคือการลดระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และการเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง.